

กระแต-พีเค ทำพิสูจน์ นวัตกรรมใหม่ “ซาโด” ชุบชีวิตเครื่องยนต์ครั้งแรกในไทย ตบโจทย์คนยุคสมาร์ตไลฟ์ตัวจริง! เสี่ยงจริง!

✖

อีออสันนังการ...เมื่อคารานักแข่งสุดเซ็กซี่ กระแต ศุภักษร ดวงพิธีกรหนุ่มสุดเพี้ยว พีเค ปิยะวัฒน์ นำทีมเหล่าคนดังหัวใจรักรถ ตบเท้าร่วมงานเปิดตัว “ซาโด ประเทศไทย” ในฐานะตัวแทนจำหน่ายผลิตภัณฑ์สำหรับเครื่องยนต์แบรนด์ “ซาโด” (XADO) เพียงเจ้าเดียวในประเทศไทยอย่างเป็นทางการพร้อมทำพิสูจน์นวัตกรรมใหม่ล่าสุดครั้งแรกก่อนใครกับ “Smart nanotechnology for your car” สารอัจฉริยะ “Revitalizant” หรือ “ยาชุบชีวิต” ลิขสิทธิ์เพียงหนึ่งเดียวของกลุ่มสารเคมีระดับนาโนเทคโนโลยีที่มีประสิทธิภาพในการฟื้นฟูสภาพพื้นผิวโลหะสำหรับเครื่องยนต์ ภายในงานพบกับกูรูด้านพลังงาน ผศ.ดร.ปมทอง มาลากุล ณ อยุธยา คณบดีวิทยาลัยปิโตรเลียมและปิโตรเคมี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พร้อมด้วยเซเลบริตี้หนุ่มสาวยุคใหม่ โอบอุ้ม-รัสรินทร์ ชุมสาย ณ อยุธยา และ ณิชช์ อนุমানราชชน ที่พร้อมใจกันมาร่วมแชร์ประสบการณ์จริง “Xado Smart Life...Double Trust Double Save” สะท้อนภาพลักษณ์คนยุคใหม่ฉลาดเลือกฉลาดใช้เพื่อการดูแลรถอย่างมืออาชีพ

ตรงคอนเซ็ปต์คนยุคสมาร์ตไลฟ์ตัวจริง! เสี่ยงจริง! โดยมี มร.แขวงอน ชัน กรรมการผู้จัดการ บริษัท ซาโด (ประเทศไทย) จำกัด ให้การต้อนรับอย่างอบอุ่น ณ ห้องสโรชา ชั้น 3 โรงแรมสวิสโซเทล เลอ คองคอร์ด ถ.รัชดา เมื่อเร็วๆ นี้

✖

มร.แขวงอน ชัน กรรมการผู้จัดการ บริษัท ซาโด (ประเทศไทย) จำกัด ประกาศพร้อมทำลองนวัตกรรมใหม่ล่าสุดครั้งแรกในไทย หวังครองใจคนรักรถ ด้วยการนำเสนอผลิตภัณฑ์ซาโด ชุบชีวิตเครื่องยนต์ ที่จะทำให้ชีวิตง่ายขึ้นเพียงแค่เปิดใจ...ในการดูแลรถยนต์ด้วยตัวเอง!! ไม่ว่า ชายหรือหญิง ทั้งมืออาชีพและมือสมัครเล่น และเพื่อเป็นการต่อยอดศักยภาพมาตรฐานสินค้า พบกับประสิทธิภาพของนาโนเทคโนโลยีกับสารอัจฉริยะยาชุบชีวิตเครื่องยนต์ สู่อผลลัพท์ที่คุ้มค่า เพื่อการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมยิ่งขึ้น เหมาะสำหรับรถยนต์ ที่ใช้เชื้อเพลิงทุกประเภท ทั้งเบนซิน ดีเซล เอ็นจีวี และแอลพีจี

กระแต-ศุภักษร กล่าวว่า เรื่องอินเทอร์เน็ตแบบนี้ คนรักรถยนต์สมาร์ทไลพ์ห้ามพลาด ส่วนตัว ได้มีโอกาสลอง
ใช้แล้ว ผลิตภัณฑ์นี้พรีเมียมจริงๆ ไม่เหมือนกับประเภทหัวเชื้อทั่วไปตามท้องตลาด คือไม่ได้เป็นเพียงแค่ “วิตามิน” เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพให้กับเครื่องยนต์เพียงอย่างเดียว แต่ยังเป็น “ยา” ที่ใช้สำหรับรักษาโรค ให้กับรถยนต์ทุกประเภทที่ต้องการการฟื้นฟูเครื่องยนต์ให้เหมือนใหม่ ยืดอายุการใช้งานให้นานขึ้น พร้อมซ่อมแซมพื้นผิวใน ส่วนของโลหะ เฉพาะในจุดที่มีแรงเสียดทานของโลหะที่มีการสึกหรอมากๆ ให้คืนสภาพกลับมาเหมือนใหม่ดังเดิม โดยใช้ควบคู่กับน้ำมันเครื่องยนต์ และน้ำมันเกียร์ทุกประเภท ลองใช้ค่ะ คิดง่ายๆ ว่ารถยนต์ก็เหมือนคน บางครั้งเรา ดูแลแต่ภายนอกเพื่อความสวยงาม เช่น ล้าง ซัดเคลือบ เคลือบแก้ว แต่ลืมไปว่าเครื่องยนต์ข้างในก็ต้องได้รับการ ดูแลเช่นกัน เพราะเวลารถป่วยเค้านอกเราไม่ได้ เปรียบเสมือนคนที่ชอบดูแลผิวพรรณ เสื้อผ้า หน้าผม แต่งตัวสวยๆ แต่ลืมดูแลสุขภาพภายในร่างกายตนเอง ฉะนั้นการดูแลรถคู่ใจจะกลายเป็นเรื่องง่ายๆ ในทันที ดูแลได้ดีเหมือนมือ อาชีพมาเองเลยคะ”

มั่นใจคุณภาพ เชื่อใจซาโต รักความประหยัด...รักพลังงาน...รักโลก ด้วยสาร Revitalizant หรือยาชุบชีวิต
ลิขสิทธิ์เพียงหนึ่งเดียวของกลุ่มสารเคมีในระดับนาโนเทคโนโลยี ที่มีประสิทธิภาพในการฟื้นฟูสภาพผิวของโลหะใน จุดที่เกิดแรงเสียดทานของวัตถุ พร้อมช่วยซ่อมแซมสภาพพื้นผิวของโลหะเดิมที่เสียหายจากการสึกหรอได้อย่างมี ประสิทธิภาพ เพื่อให้เครื่องยนต์เดิมกลับมามีประสิทธิภาพเหมือนเครื่องยนต์ใหม่อีกครั้ง และช่วยปกป้องเครื่อง ยนต์ สูงสุดยาวนานถึง 100,000 กิโลเมตร พร้อมทั้งส่งผลดีต่อการประหยัดน้ำมันสูงสุดถึง 14% เพื่อการใช้พลังงาน อย่างคุ้มค่ายิ่งกว่า และช่วยลดควันขาว ควันดำ เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมยิ่งขึ้น รับรองคุณภาพมาตรฐานผลิตภัณฑ์

จากสถาบันกำกับดูแลด้านเทคนิคชื่อดังระดับโลก (TUV) ประเทศเยอรมันพบกับผลิตภัณฑ์คุณภาพได้แล้วที่ ตัวแทนจำหน่ายและศูนย์บริการรถยนต์ชั้นนำทั่วประเทศ สนใจสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 02-117-0430
หรือ www.xadothailand.com